

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

CFRESH – หุ่นเล็กๆ มาที่ไร...(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลึกลับ... เป็นเรื่องราวที่กล่าวกันมานานแล้วแหละครับ ใครจะใช้คำไหน

ในวงเล็บของข้อความที่จั่วหัวนั้น ก็แล้วแต่ห้องค้าเลยก็ว่าได้... บางกลุ่มก็ใช้คำที่คล้องจองกันหน่อยๆ ก็มีนะ แต่เหนือเมฆคงไม่กล่าวให้ในที่นี้หรอกนะครับ เพราะรู้ดีอยู่แล้วว่า แฟนคลับ หรือ นักลงทุนทั่วไป น่าจะเก่าและเก่าพอสมควรแล้วในการทราบที่มาที่ไป... ซึ่งนั้นก็หมายถึง แนวโน้มของตลาด หรือ SET Index จะเป็นไปอย่างไรนั่นเอง ถ้าเก่งๆ หน่อย ก็อาจจะมึนแบบในทางSideways ที่ออกด้านข้างก็ได้ ก็อย่างที่กล่าวไว้ในรายการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหละครับ หากจะดี ๆ หรือ กลับมามีลุ้นเลยนั้น ในตอนนั้น ก็ขอให้เห็นว่าผ่านระดับพื้นที่ 1380-1390 ไปให้ได้อย่างเด็ดขาดเสียก่อนดีกว่า หรือ เอาจริง ๆ ยืน 1400 ได้มันคงไหนจะยอมซื้อแพงหน่อยก็ได้ แม้ว่าจะมี 1450 เป็นแนวต้าน แต่ถ้าจะออกรูปแบบอย่างที่กล่าวมานี้ได้จริงๆ เหนือเมฆว่า โอกาสจะผ่าน 1450 ไปได้ ก็ย่อมมีมากกว่านั่นเอง... แต่การที่ถอยมา แล้วเหมือนทำท่าทำทางว่าจะถอยมารีบ เหนือเมฆยังไม่เห็นสัญญาณ รอให้รับคนอื่นไปก่อนก็ได้ ยังไม่ยกขาขึ้น กลัวขึ้นไปแล้ว เดี่ยวจะวิ่งไปคว่ำกลางทางอีก หรือ ขึ้นแล้ว ถอยหลังต่อเลยจนกว่าทันที่ ก็อาจจะเป็นไปได้... ดังนั้น ยังคงต้องมีการซื้อเวลาอีกหน่อยก็แล้วกัน ถ้าเกิดหลุด 1300 ลงมาจริงๆ อันนี้แหละ เราสบายเลยแหละ รอดต้า ได้ ส่วนจะต่ำถึงไหนนั้น เอาไว้มาว่ากันอีกที... การอยากจะขายของนั้น เขาก็คงต้องขายตรงที่มีคนซื้อแน่ๆ ละ แล้วตรงไหนล่ะ จะทำให้เหมือนว่า น่าซื้อ ก็คงต้องที่แล้วรับลิ... จึงต้องดูว่า แนวรับนั้นๆ สัญญาณเป็นยังไง

ดูตามเกม... ถ้าภาษาห้องค้าของนักเทคนิคนั้น การขึ้นมาแบบนี้ เข้าเรียกว่า กระทุ้งไฮ

ซึ่งมักจะมึน นิวไฮ แบบไกลๆ ตามมาได้... รูปแบบการเปิดของวันวาน เหมือนเล่นเกม มีของดี ๆ อยู่ในตัว

แนวรับ : ... 4.44-4.40 **นำตาม** หรือ **ไม่หลุด 4.20 อุ่นใจ**

เป้าหมาย : ... **ตามรูปแบบราคา ก็ยังน่าจะหวังได้ถึง 5.4-5.5**

Price Chart...(CFRESH)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CFRESH... ตามรูปแบบราคาคร่าวๆ หรือใครจะเป็นแบบ อังสามเหลี่ยมก็ได้นะครับ ดังนั้น เราจะหาเป้าหมายของรูปแบบราคาตามภาพนั้นๆ ก็จะอยู่ที่ระดับ 5.50... แต่ถามว่าจะมีโอกาสไปได้ไกลกว่ามัย ก็ลองดูที่เรื่องของ MA. เลยนะครับ ในภาพนี้ เราจะเห็นราคาที่เส้นเริ่มเรียงตัวกันนั้น อยู่ประมาณแถวๆ 3.00 นั้นแปลว่า ถ้าตามสถิติส่วนใหญ่ของหุ้นราคาเล็กๆ ที่มีราคาต่ำกว่า 10.0 นั้น ก็จะไปได้อีก 1 เท่าตัว จากที่ราคาของเส้นเรียงตัว ก็คือเป้าหมาย 6+/-... แล้วเมื่อวันอาทิตย์ ในการ Live ไปแล้วนั้น เราได้ดูภาพใหญ่ๆ ไปพร้อมๆ กันแล้ว การแกว่งตัวในๆ ที่ไม่พลิกลงต่ำกว่า 4.00 อีกเลยนั้น จะมองยาวๆ ก็ถือว่าน่าสนใจมาก